

Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020

Cơ sở

Các vụ cháy rừng ở Oregon năm 2020 đã tạo ra nhu cầu làm rõ các loại vật liệu bị đốt cháy có thể được chấp nhận tại các trạm trung chuyển của Metro. Dưới đây là danh sách các câu hỏi và câu trả lời thường gặp. Nếu quý vị cần thêm thông tin, hãy gọi cho Trung tâm Thông tin Tái chế (Recycling Information Center) theo số 503-234-3000.

Tôi có thể lấy thêm thông tin về các mảnh vụn cháy rừng và dọn dẹp tro bụi ở đâu?

Mảnh vụn cháy rừng có thể nguy hiểm. Nhiều ngôi nhà có hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, dầu máy và sơn, và những ngôi nhà cũ hơn có thể có amiăng. Khi một ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, những vật liệu này có thể ở trong tro hoặc mảnh vụn.

Hỗ trợ dọn dẹp do chính phủ tài trợ luôn sẵn sàng giúp quý vị tiết kiệm tiền, bảo vệ sức khỏe của quý vị và sức khỏe của người khác, đồng thời đơn giản hóa quy trình dọn dẹp.

[Tìm hiểu thêm về cách nhận trợ giúp về dọn dẹp sau cháy rừng và dọn dẹp mảnh vụn.](#)

Các trạm trung chuyển Metro có thể chấp nhận loại mảnh vụn do hỏa hoạn nào?

Các trạm trung chuyển Metro sẽ không chấp nhận các mảnh vụn hoặc tro bụi do cháy rừng. Các vật dụng bị đốt cháy trong đám cháy rừng và tro tạo thành có thể chứa các vật liệu nguy hiểm (sơn, hóa chất và các vật dụng gia đình khác có thể để lại dư lượng nguy hiểm).

Đối với các vật liệu bị đốt cháy khác, các trạm trung chuyển của Metro chỉ có thể chấp nhận chúng nếu các vật phẩm đó vẫn có thể nhận dạng ra được. Người kiểm tra lượng rác thải cần có khả năng xác định những vật dụng như thế nào trước khi chúng tiếp xúc với lửa.

Nếu lượng rác thải chứa bất kỳ bộ phận cấu trúc nào (chẳng hạn như nhà ở, nhà phụ hoặc nhà kho), thì sẽ cần phải có [giấy tờ về amiăng](#).

Tôi nên làm gì với những món đồ bị cháy không thể nhận dạng được?

Các vật phẩm không thể nhận ra nên được [đưa trực tiếp đến bãi rác](#).

Tôi nên làm gì với mảnh vụn và tro bụi do cháy rừng của mình?

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của quý vị, Metro và Sở Quản lý Chất lượng Môi trường (DEQ) đặc biệt khuyên quý vị nên [tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc dọn dẹp sau cháy rừng](#) và xử lý mảnh vụn. Nếu quý vị đã thu thập những vật liệu này, chúng nên được [đưa trực tiếp đến bãi chôn lấp](#).

[Xem trang web của DEQ để biết thêm tài nguyên và hướng dẫn.](#)

Có bất kỳ lượng tro lửa nào được chấp nhận tại các trạm trung chuyển của Metro không?

Có thể chấp nhận một lượng nhỏ tro từ các đám cháy nấu ăn hoặc giải trí (chẳng hạn như đám cháy từ lò nướng than, lò sưởi hoặc lửa trại) nếu được đóng gói, làm ướt bằng nước và để nguội.

Tro chỉ được làm từ than củi hoặc gỗ. Nó không được chứa tro từ rác như gỗ hoặc nhựa được sơn hoặc xử lý.

Trạm trung chuyển Metro không thể chấp nhận tro cháy được trộn với các vật liệu khác.